



หนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้ <http://www.roietwanee.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:16 Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: สุวรรณภูมิ การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560



สุวรรณภูมิ การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field dayและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่(17 พ.ค.2560) เวลา 10.00น. นายสุภชาติ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 บ้านโพนละมั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ ในวันที่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีนี้ นายเสน่ห์ รันตาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน นายวัชรินทร์ เขจรวงค์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นำคณะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการประสานงาน การจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และ ฯพณฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับองค์ความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจากอำเภอสุวรรณภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมรับบริการถ่ายทอดความรู้และบริการการเกษตรในครั้งนี้ ประมาณ 200 คน โดยรัฐบาลได้กำหนดให้ปี 2560เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน สำหรับข่าว จะมีการดำเนินงาน 3 โครงการหลัก ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (2) การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และ (3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวจากเดิม 3,500 บาท/ไร่ ลดลงเป็น 2,500 บาท/ไร่ ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการเพิ่มกิจกรรมไร่นาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินสถานีที่ 2 เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการเลือกไปปัจจัยการผลิต สถานีที่ 3 เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน สถานีที่ 4 เรื่อง เกษตรกรรมทางเลือก

หน่วยงานที่มาร่วมจัดนิทรรศการงานวันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560 หน่วยงานภาครัฐ ร่วมจัดนิเทศการบริการความรู้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้ แจกเอกสารความรู้วิชาการ ถ่ายทอดความรู้ สถานี การปรับปรุงบำรุงดินสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้ แจกเอกสารความรู้วิชาการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้ วิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้แจกเอกสารความรู้วิชาการถ่ายทอดความรู้ สถานี การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ จัดนิทรรศการความรู้ถ่ายทอดความรู้ สถานี เกษตรกรรมทางเลือกสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้

หน่วยงานภาคเอกชนบริษัทพาวเวอร์อาโกร(ประเทศไทย) สนับสนุนและสาธิตการหว่านข้าวโดยใช้เครื่อง โดรน บริษัทธงชัย การช่าง บ้านดาหยวก ด.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการความรู้ และนำเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหม้อ สาธิตการแปรรูปจากใบข้าว จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ชาใบข้าว ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจาก ข้าว ผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านดั่งหมอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการ แปรรูปจากข้าว เช่นข้าวขาว ข้าวกล้อง ผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลทุ่งศรีเมืองตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอ สุวรรณภูมิ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากข้าว เช่นข้าวขาว ข้าวกล้อง ผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ บ้านโพนตวน ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประกอบอาหาร ทอดปลาหลด ปลาประจําถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ การไถนาด้วยควาย การไถนา ด้วยรถแทรกเตอร์ การปล่อยเครื่องบินไร้คนขับ “โดรน” ฉีดพ่นและหว่าเมล็ดพันธุ์ข้าว มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ดำเนิน งานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560ครั้งนี้ด้วย



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:59

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.นครพนม จับมือชาวบ้านปลูกป่าคืนความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาล...



กยท.นครพนม จับมือชาวบ้านปลูกป่าคืนความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันนี้ (18 พ.ค. 60) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสุ บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธาน นำคณะบุคลากรในหน่วยงานกองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม การยางแห่งประเทศไทย ที่นำโดยนายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (กยท.๕) และชาวบ้านหนองสาหร่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์รอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสุ ตามโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ (ครองราชย์ ครบ 70 ปี) ปีที่ 2

นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งต้องการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้มีส่วนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงได้มีโครงการต่างๆ ออกมา เช่น โครงการคัดแยกขยะเพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มีการแยกขยะในโรงเรียนและครัวเรือนเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน และในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นรอบๆ อ่างเก็บน้ำห้วยสุ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนบ้านหนองสาหร่าย ทั้งการอุปโภค บริโภค แหล่งอาหารและเพื่อการเกษตร โดยโครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางการยางแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ โดยทุกคนมาร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งการปลูกในครั้งนี้มีทั้งไม้เศรษฐกิจและไม้ผล ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มะนาว มะกรูด มะรุม ชมพู มะขาม และอื่นๆ จำนวน 500 ต้น และเมื่อต้นไม้เหล่านี้เติบโตใหญ่ในอนาคต ก็จะทำให้ชุมชนแห่งนี้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ทางกรมประมงก็ยังได้มอบพันธุ์ปลานานา ชนิด มาให้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอ่างเก็บน้ำอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

กยท. เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางตาม ม49(3) รับสิทธิ์ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน จากกองทุนพัฒนายางพารา หวังพัฒนา 3 ภาคส่วนยางพาราเป็นหนึ่งเดียว

ThaiPR.net -- พุธที่ 18 พฤษภาคม 2560 15:55:55 น.

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง เพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพาราแห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เน้นพัฒนา 3 ภาคส่วน เกษตรกรฯ สถาบันฯ ผู้ประกอบการยางเป็นหนึ่งเดียว มีผลบังคับใช้ทันที

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ กยท. ในการพัฒนาทั้ง 3 ภาคส่วนยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านยางพารา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยาง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากประกอบกิจการไม้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากมีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้าว่า "ผู้ประกอบการยางที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน กยท. จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ"

กยท. เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางรับสิทธิ์ช่วยเหลือตามเกณฑ์จากกองทุนพัฒนายางพารา

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 16:29:19 น.

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ กยท. ในการพัฒนาทั้ง 3 ภาคสวนยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านยางพารา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของยางพาราภายในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยาง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากประกอบกิจการไม้ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากมีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้่าว่า "ผู้ประกอบการยางที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน กยท. จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ"

กยท. เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางตาม ม.49(3) รับสิทธิช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา ยางพารา หวังพัฒนา 3 ภาคส่วนยางพาราเป็นหนึ่งเดียว

newswit.com กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง เพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา ยางพารา แห่งพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เน้นพัฒนา 3 ภาคส่วน เกษตรกรฯ สถาบันฯ ผู้ประกอบการยางเป็นหนึ่งเดียว มีผลบังคับใช้ทันที

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับสิทธิในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือตามกองทุนพัฒนา ยางพารา มาตรา 49(3) จาก พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และข้อ 11 (2) ของระเบียบการยาง แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพัฒนา ยางพารา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจของ กยท. ในการพัฒนาทั้ง 3 ภาคส่วนยางพารา คือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจด้านยางพารา เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของยางพารา ภายในประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยาง สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการยาง ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ได้รับใบอนุญาตค้ายาง จากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ในกรณีไม่ยางต้องมีใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับประเภทวิสาหกิจชุมชน ต้องมีใบอนุญาตค้ายาง และหากประกอบกิจการไม่ยางต้องมีใบอนุญาตเช่นกัน รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตเพื่อตั้งโรงงานทำยางจากกองการยาง กรมวิชาการเกษตร และสำหรับผู้ประกอบการยางประเภทนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปและจำหน่ายไม่ยางพารา ต้องมีใบอนุญาตค้ายางและใบอนุญาตค้ายางเพื่อตั้งโรงงานทำยาง รวมถึงหากมีการดำเนินกิจการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม่ยางพารา ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งใบอนุญาตครอบครองไม้และใบอนุญาตจำหน่ายไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้าว่า "ผู้ประกอบการยางที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทย และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยาง พ.ศ. 2560 ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน กยท. จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ"



TNA 15 พ.ค. 2017 13:24:37

คุยโขม่งข่าวเช้า (BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

- คลังณะลงทะเลเบียน 15 พ.ค. วันสุดท้าย
- สนข.เร่งรัดนำตัวร่วมใช้ 1 ต.ค.60 รองรับรถเมล์-รถไฟฟ้า
- บสก.นำคอนโดฯ ราคาถูกออกขายไม่เกิน 4 แสนบาท
- **รายงานพิเศษ : กยท.สร้างมาตรฐานซื้อขายไม้ยาง ในราคาเหมาะสม**
- ผู้บริหาร บล.เอเชีย เวลท์ ประเมินทิศทางการตลาดหุ้นไทย
- ผู้บริหาร บ.วายแอลจีฯ คาดแนวโน้มราคาทองคำ

กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยาง

สกท. 17/05/2017



กยท. ร่วมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยาง

จับมือบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีน เตรียมซื้อยางแท่ง STR 20 จากไทย

กยท. ร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุยขยายตลาดยางในต่างประเทศ จับมือบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีนลงนามในบันทึกข้อตกลง เตรียมซื้อยางแท่ง STR 20 จากไทย

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนสถาบันเกษตรกรสวนยาง เข้าร่วมงานนิทรรศการ China International Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition ครั้งที่ 8 ณ เมืองกว่างเจ่า ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2560

ในโอกาสนี้ ได้ลงนามในบันทึกความสนใจสั่งซื้อยางแท่ง STR 20 กับกลุ่มบริษัท เหมินฟง ผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของประเทศจีน ที่มีกำลังผลิตกว่า 30 ล้านเส้นต่อปี โดย กยท. จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงเพื่อนำมาผลิตตามปริมาณ และคุณภาพที่ผู้ซื้อกำหนด

“โดยในปีี้ กยท. จะเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงาน 4, 5 และ 6 ทางภาคอีสาน อีกเท่าตัว เพื่อให้เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด และเจาะตลาดใหม่ของจีนที่ยังมีความต้องการใช้ยางในพื้นที่กว่า 1.5 ล้านตันต่อปี” ดร.ธีรช กล่าวทิ้งท้าย

ที่มาข้อมูล: กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การยางแห่งประเทศไทย

TRA NEWS : 19/05/60

ยักษ์ใหญ่ล้อยางจีน เตรียมซื้อยางตรงจากไทย กยท. เพิ่มกำลังการผลิต 3 โรงงานภาคอีสาน
เท่าตัว

กยท. ร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไทย ลุขขยายตลาดยางในต่างประเทศ จับมือ
บริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของจีน ลงนามในบันทึกข้อตกลง เตรียมซื้อยางแท่ง STR 20
จากไทย

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้บริหาร
ระดับสูง และตัวแทนสถาบันเกษตรกรสวนยาง เข้าร่วมงานนิทรรศการ China International
Rubber Tire & Auto Accessory Exhibition ครั้งที่ 8 ณ เมืองกว่างเล่่า ระหว่างวันที่ 14-16
พฤษภาคม 2560

ในโอกาสนี้ ได้ลงนามในบันทึกความสนใจสั่งซื้อยางแท่ง STR 20 กับกลุ่มบริษัท เหมินฟง
ผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของประเทศจีน ที่มีกำลังผลิตกว่า 30 ล้านเส้น/ปี โดย กยท. จะดำเนินการ
รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงเพื่อนำมาผลิตตาม
ปริมาณ และคุณภาพที่ผู้ซื้อกำหนด

โดยในปีนี้ กยท. จะเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงาน 4, 5 และ 6 ทางภาคอีสาน อีก
เท่าตัว เพื่อให้เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด และเจาะตลาดใหม่ของจีนที่ยังมีความต้องการใช้
ยางในพื้นที่กว่า 1.5 ล้านตันต่อปี? ดร.ธีรช กล่าว

TRA NEWS : สถานการณ์ยางวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหว็ดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 69.41 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.86 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 72.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.71 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวที่ปรับตัวลดลง จากเงินเยนแข็งค่าและการเทขายเพื่อเก็งกำไรของนักลงทุนหลังจากราคาปรับตัวขึ้น 7 วันติดต่อกัน ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองใน สหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จึงชะลอการซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

